
UNIT 8 
Job work order and job report .

By Teacher Namtan



9.1 ค ำศัพทเ์กี่ยวกับ Job Work Order และ Job Report 

9.2 กำรอธิบำยควำมผิดพลำดของเคร่ืองจักร ส่ิงของต่ำง ๆ

9.3 วธีิกำรเขยีน Job Work Order และ Job Report 

9.4 โครงสร้ำงประโยคและวธีิใช้ Future simple, Present perfect 
     และPast simple tense



9.1 ค ำศัพทเ์กี่ยวกับ Job Work Order และ Job Report 

1. The tyre of my car is flat, so I fix it. 2. The screen of the television is broken.

3. The engine has a problem. It is 
overheating.

4. The serviceman is fi xing the leaking sink



5. Don’t use the bared wire,
it’s dangerous.

6. The welder is welding the 
broken pipe.





9.2 กำรอธิบำยควำมผิดพลำดของเคร่ืองจกัร สิ่งของต่ำง ๆ



9.3 วธีิกำรเขยีน Job Work Order และ Job Report 











Job work order/service order



9.4 โครงสร้ำงประโยคและวธีิใช้ Future simple, Present perfect 
     และPast simple tense



Future Simple Tense (โครงสรา้ง Subject + will, shall + Verb 1) โดยท่ีใช ้
shall กบับรุุษท่ี 1 ไดแ้ก่ I, We และใช ้will กบับรุุษท่ี 2 และบรุุษท่ี 3 รวมถึงกบัค านาม 
ไดแ้ก่ You, he, she, it, they, James, Mary เป็นตน้ มีวิธีการใชด้งันี ้

1. ใช้กับเหตุการณ์ หรือการกระท าท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และมักมีค ากริยา
วิเศษณท่ี์แสดงเวลาท่ีเป็นอนาคตประกอบอยู๋ในประโยคดว้ย ค ากริยาวิเศษณเ์หล่านัน้ 
เช่นsoon (ในไม่ชา้นี)้ tomorrow (พรุง่นี)้ next week (สปัดาหห์นา้)
next month (เดือนหนา้) next year (ปีหนา้) in a moment (อีกสกัครู)่

ตัวอย่ำงประโยค
I shall go to school tomorrow. 
(ฉนัจะไปโรงเรยีนในวนัพรุง่นี)้
The train will arrive at the station in a few minutes. 
(รถไฟจะมาถึงท่ีสถานีในอีกไม่ก่ีนาทีนีแ้ลว้)



2. ใชใ้นประโยคท่ีมีกริยา 2 ตวั โดยใช ้Future Simple Tense กบักรยิาที่อยู่
หนา้ค าเช่ือม และใช ้Present Perfect Tense หรอื Present Simple Tense กบักรยิาที่
อยู่หลงัค าเช่ือม ค าเช่ือมท่ีพบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ If (ถา้), unless (เวน้เสียแต่ว่า), when 
(เม่ือ), until (จนกระทั่ง), as soon as (ทนัทีทนัใด), before (ก่อนที่), after (หลงัจาก)

ตัวอย่ำงประโยค
I shall go to the beach after I have finished my work. 
(ฉนัจะไปชายหาด หลงัจากท่ีไดท้  างานเสรจ็แลว้)
They will travel round the world when they win the lottery. 
(พวกเขาจะท่องเท่ียวไปรอบโลกถา้หากพวกเขาถกูล็อตเตอรี)่



ใช ้to be going to + Verb 1 กรณีท่ีสามารถใช ้to be going to + Verb 1
1. ใชเ้พ่ือแสดงความตัง้ใจ 

I am going to do my homework this evening. 
(ฉนั (ตัง้ใจวา่) จะท าการบา้นตอนเย็นนี)้

2. ใชเ้พ่ือแสดงการคาดคะเน
My father thinks it's going to rain. 
(พ่อของฉนัคิดว่าฝนคงจะตก)

3. ใชเ้พ่ือแสดงขอ้ความท่ีคาดวา่เป็นจรงิแน่นอน
I am going to have a baby. 
(ฉนัก าลงัจะมีลกู)



กรณีทีเ่รำไม่สำมำรถใช้ to be going to + Verb 1 แทน will, shall ได้ มดีังนี้
1. เหตกุารณท่ี์จะตอ้งเกิดขึน้ตามธรรมชาติอย่างเลี่ยงไม่ได้

To be is the 7 th and tomorrow will be the 8 th.
(วนันีเ้ป็นวนัท่ี 7 และพรุง่นีเ้ป็นวนัท่ี 8)

2. ในประโยคเงื่อนไขท่ีใช ้if เป็นตวัเช่ือม
We shall play football if you come with us. 
(พวกเราจะเลน่ฟตุบอลกนัถา้คณุมากบัเรา) 

3. เม่ือเป็นกรยิาท่ีแสดงการรบัรู ้เช่น know (รู)้, love (รกั), remember (จ าได)้, 
forget (ลืม) เป็นตน้

I will (shall) not forget your words. 
(ฉนัจะไม่ลืมถอ้ยค าของคณุ) 
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